

## ➤ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องแจ้งเพื่อพิจารณา

### 4.2 แนวทางการขับเคลื่อนงานกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

#### ในการจัดอบรมยกระดับมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ ด้านต่าง ๆ

#### ความเป็นมา

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2567 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมกันยกระดับผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพาราด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ โดยมีนางสาวจุลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วย ผศ.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือฯ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานด้านเพาะปลูกยางพาราจำนวน 7 อาชีพ ได้แก่ อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการปุ๋ยยางพารา อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านจัดทำแปลงต้นยางพาราพันธุ์ดี อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านเก็บเกี่ยวผลผลิตยางพารา อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกสร้างสวนยางพารา อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการแปรรูปผลผลิตยางพารา อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านระบบการจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน และอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านการตลาดผลผลิตยางพาราขั้นต้น ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดในมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิ ในการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร (Smart Farmer) และร่วมพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมเกษตรกรด้านยางพาราด้วยมาตรฐานอาชีพอย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างการยอมรับในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ อันจะนำไปสู่การพัฒนาในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับยางพารา

ทั้งนี้ การบูรณาการความร่วมมือครั้งนี้ นอกจากสาขาวิชาชีพทางการเกษตรแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยังมีองค์ความรู้ด้านอื่น เช่น สุขภาพ การท่องเที่ยว ฯลฯ ในการสร้างการยอมรับในระบบคุณวุฒิวิชาชีพ อันจะนำไปสู่การพัฒนาในอาชีพอย่างยั่งยืนมีมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้กำลังคน มีความรู้ และทักษะ สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ ซึ่งสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม และสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการนำองค์ความรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ในการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการร่วมกับ กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อการขับเคลื่อนงานให้เป็นรูปธรรมต่อไป

(ผู้ร่วมนำเสนอ/ให้ข้อมูล : ผศ.ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม)

#### ประเด็นพิจารณา

สำนักส่งเสริมฯ ขอนำเรียนที่ประชุมฯ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการขับเคลื่อนงานกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการจัดอบรมยกระดับมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ ด้านต่าง ๆ

